



ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร “55 ปี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร: องค์กรแห่งความสุข สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาสังคม”

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 55 ปี ภายใต้วหัวข้อ “55 ปี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร: องค์กรแห่งความสุข สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาสังคม” ศิลปากร โดยเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ในวาระครบรอบดังกล่าวไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและตัดสินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ลำดับต่าง ๆ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ เด็กชายธีรวิริ ภูรินันท์ธนภัทร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจ้อย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ เด็กชายธีรวิทย์ ภูรินันท์ธนภัทร์

ชื่อผลงาน 55 Years of Colorful

แนวคิด/คำอธิบายผลงาน

ผลงานนี้ เกิดมาจากความชอบส่วนตัวที่ตนเอง ที่ชอบให้ของ 1 สิ่งมีมากกว่า 1 ความหมาย ซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานตัวนี้เช่นกัน ซึ่งผลงานตัวนี้ คือตัวอักษรและตัวเลข 55Y ที่มาจาก 55 ปีของคณะศึกษาศาสตร์ และตัวอักษร EDU (ซึ่งมาจากอักษรตัวย่อของคณะแต่ตัดตัว C) ที่ใช้เส้นเดียวกันกับ 55Y โดยแบ่งเพื่อให้ดูออกได้ง่ายโดยการใช้น้ำเงินที่เป็นสีประจำคณะเขียนคำว่า EDU ที่สื่อถึงตัวคณะเองโดยมีสีฟ้าเข้ามาช่วยตัดทำให้สวยงามมากขึ้น และเส้นที่เหลือก็ใช้สีอื่นๆเข้ามาแทรก เพื่อสื่อถึงความเป็นศิลปะและความหลากหลายภายในคณะเอง ซึ่งโลโก้โดยรวมจะมีความเรียบง่ายและ Minimal สูง เพื่อจะได้มีความไม่ซับซ้อนจนเกินไป เข้าถึงได้ง่าย และสบายตาในการมอง รวมถึงสามารถเข้ากับได้กับโลโก้ของคณะและมหาลัยได้ดีด้วยครับ



Font : Silpakorn 72 (Bold)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจ้อย

ชื่อผลงาน ผลิตแห่งความสุข

แนวคิด/คำอธิบายผลงาน

๕๕ ปีศึกษาศาสตร์ องค์กรแห่งความสุข ความสุขในการเรียนรู้ ความสุขในการทำงานร่วมกัน ความสุขของการผสานสามัคคี ผลิตเป็นกำลังสำคัญ เพื่อผลักดันให้องค์กรมีความมั่นคงและพัฒนาวิชาการด้วยความสร้างสรรค์อย่างไม่มีวันสิ้นสุด



คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร